



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อทำงานตามโครงการฯ

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการจ้างนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป และนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้ประกาศรับสมัคร ในระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้ครบตามกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมีการดำเนินการปฐมนิเทศและพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และนักศึกษา เข้าทำงานช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ตามอัตราความต้องการ ตามที่ได้ประกาศรับสมัคร ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ตามรายละเอียดแนบท้าย และให้มารายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิไม่มาทำงานตามโครงการของเทศบาลดังกล่าวฯ ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศโปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสันติชัย ตั้งสวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

รายละเอียดการดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิเข้ารับการปฐมนิเทศคัดเลือก
เพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.ภารกิจของผู้ที่จะได้รับการจ้างตามโครงการฯ เพื่อปฏิบัติงานช่วงปิดเทอม ในแต่ละส่วน
ราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีลักษณะงาน และจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่ต้องการมาทำงาน ดังนี้

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล ต้องการนักเรียน / นักศึกษาจำนวน ๗ คน โดยแบ่งแต่ละงาน
ดังนี้

- งานนิติการ ต้องการนักศึกษาจำนวน ๑ คน
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารต่างๆ งานถ่ายสำเนาเอกสารที่อยู่ในความ
ดูแลของงานนิติการ งานจัดเก็บเอกสารของงานนิติการ การสแกนเอกสารต่างๆ

- งานรักษาความสงบ ต้องการนักเรียน / นักศึกษาจำนวน ๕ คน
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งานปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารต่างๆภายในงานรักษาความสงบ
งานภาคปฏิบัติการทาสีเส้นจราจร ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

- งานสวัสดิการสังคม ต้องการนักเรียน / นักศึกษาจำนวน ๑ คน
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ การลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบล
เมืองแกลงเพื่อทำการสำรวจ งานการจัดพิมพ์เอกสาร และการจัดเก็บเอกสารภายในงานสวัสดิการสังคม
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๑.๒ กองการประปา ต้องการนักเรียน / นักศึกษา จำนวน ๒ คน
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งานจัดเก็บเอกสารต่างๆที่อยู่ในความดูแลของงานภายใน
กองการประปา งานจัดเก็บรายได้ งานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี งานจัดเตรียมใบแจ้งหนี้
และใบเสร็จจค่าน้ำ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมการทำงาน

๑.๓ กองการศึกษา ต้องการนักเรียน / นักศึกษา จำนวน ๓ คน
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งานจัดกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประเพณีของเทศบาล
และกิจกรรมอื่นๆของกองการศึกษา จัดเก็บเอกสารให้มีความเรียบร้อยภายในของกองการศึกษา งานการเดินทาง
เอกสารที่เป็นนำเสนองานภายในกองการศึกษา ตามกระบวนการขั้นตอนของการเสนองาน ช่วยในการปฏิบัติงาน
ในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา

๑.๔ กองคลัง ต้องการนักเรียน / นักศึกษา จำนวน ๒ คน
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ช่วยงาน
การลงพื้นที่ภาคสนามในการตรวจสอบโรงเรือน และช่วยนำเอกสาร ทด.๑ , โฉนด จัดเก็บไว้ในของน้ำตาล
และงานอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง

ทั้งนี้ รวมจำนวนความประสงค์ของแต่ละส่วนราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ที่มีความต้องการนักเรียน นักศึกษา ที่มาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คน ซึ่งหากมีจำนวน
นักเรียน นักศึกษาที่สนใจมาสมัครทำงานในช่วงปิดภาคเรียน มีจำนวนเกินกว่าความต้องการดังกล่าว ให้สำรองไว้
สำหรับจัดให้แก่ส่วนราชการต่างๆภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่มีความต้องการนักเรียน นักศึกษามาช่วย
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากจำนวนที่ได้ประกาศไว้

๒. ลำดับขั้นตอนการปฐมนิเทศและพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และนักศึกษา เข้าทำงานตามลักษณะงานที่ได้ประกาศรับสมัครไว้แล้วนั้น โดยมิรายละเอียดดังนี้

การจัดนักเรียน นักศึกษา จะจัดลำดับในการเข้ารับการปฐมนิเทศและการพิจารณาคัดเลือกจากลำดับที่การสมัครก่อน / หลัง ของนักเรียน นักศึกษา โดยแบ่งแยกตามลักษณะของงานที่มีความต้องการนักเรียน นักศึกษา และตามจำนวนอัตราที่ได้ประกาศรับสมัครระบุไว้แล้วนั้น โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

๒.๑ ให้ดำเนินการจัดลำดับนักเรียน นักศึกษาตามลำดับที่ในการสมัคร และเพื่อให้แจ้งความประสงค์ ในการเลือกทำงานตามลักษณะของงานที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมกับทักษะ และความสามารถของนักเรียน นักศึกษาผู้นั้น

๒.๒ เมื่อนักเรียน นักศึกษาตามลำดับที่ในการสมัคร ได้มีความประสงค์พิจารณาเลือกลักษณะงานที่จะทำงานแล้วตามความเหมาะสม และทักษะ ความสามารถของผู้นั้นแล้ว ให้ไปยังโต๊ะเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการปฐมนิเทศ พิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาตามความเหมาะสม และความสามารถในการทำงานของนักเรียน นักศึกษา ตามลักษณะของงานที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ โดยทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นไปตามอัตราความต้องการที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในระหว่างปิดภาคเรียน

๒.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่มีความรับผิดชอบในงานต่างๆที่ได้ประกาศไว้ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศ และพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่จะรับให้ทำงานแล้วนั้น ให้ดำเนินการลงทะเบียนรับนักเรียน นักศึกษาผู้นั้น ให้ทำงานตามลักษณะงานที่ได้ระบุไว้ และตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ

๒.๔ เมื่อส่วนราชการที่มีความประสงค์ต้องการนักเรียน นักศึกษาตามอัตราความต้องการที่ได้ประกาศรับสมัครไว้แล้วนั้น และได้นักเรียน นักศึกษา ทำงานในส่วนราชการนั้นๆตามจำนวนแล้ว หากในส่วนของจำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีจำนวนเหลือนอกนี้ จากจำนวนที่ได้ประกาศรับสมัครไว้ ได้มีการสงวนไว้ให้สำหรับส่วนราชการต่างๆของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่มีความต้องการนักเรียน นักศึกษา ทำงานในระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นความต้องการภายหลังจากที่มีประกาศรับสมัครไว้ก่อนนี้แล้ว โดยให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นลำดับที่การสมัครจากจำนวนที่ได้ประกาศรับสมัครไว้ ได้ให้แจ้งความประสงค์ในการเลือกทำงานตามลักษณะของงานที่มีความเหมาะสมกับทักษะความสามารถของนักเรียน นักศึกษาของผู้นั้น

๒.๕ ในส่วนการดำเนินการปฐมนิเทศและพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นลำดับการสมัครนอกเหนือจากอัตราจำนวนความต้องการของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลงตามที่ได้ประกาศระบุไว้ ให้ดำเนินการตามข้อ ๒.๒ และ ข้อ ๒.๓ ต่อไป

๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา จะเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๗ ชั่วโมง) โดยมีการลงลายมือชื่อในการเข้าทำงานในแต่ละวัน

๔. ในการทำงานของนักเรียน และนักศึกษา จะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนที่ปฏิบัติงานประจำวัน ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

๕. เมื่อครบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ นักเรียน และนักศึกษา จะต้องทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนทำงานในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๖
 แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อายุ	กำลังศึกษาในระดับชั้น	หมายเหตุ
๑	นายรัฐภูมิ กลิ่นเลิศ	๑๖	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)	
๒	นายวัฒนสุวรรณ กตัญญู	๑๕	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)	
๓	นายอภิรักษ์ เรืองพงษ์สาร	๑๕	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)	
๔	นางสาวลลิตภัทร โสมานันท์	๑๗	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)	
๕	นางสาวอมรวดี งามเสงี่ยม	๑๗	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)	
๖	นายนครินทร์ แสงชนะ	๑๕	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)	
๗	นางสาวณัฐชา เนตรประดิษฐ์	๑๗	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)	
๘	นายคมพจน ทวีภูษิตทรง	๑๖	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)	
๙	นายวัชรเกียรติ จินตนา	๑๖	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)	
๑๐	นางสาวกชกร นิคมคาย	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๑๑	นางสาวศุภวรรณ รักษมณี	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๑๒	นายสุทธิภัทร ดีเลิศ	๑๕	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๑๓	นางสาวณัฐยานันท์ เรืองภัทรธนบดี	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๑๔	นางสาวกัลยากร โปร่งจิต	๑๖	ปวช. ชั้นปีที่ ๑	
๑๕	นางสาวอารารัตน์ ไม้งาม	๑๗	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕	
๑๖	นายศุภกฤษณ์ จันไร่ชิง	๑๗	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๑๗	นางสาวปวีศา จุกแก้ว	๑๕	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๑๘	นายพุดพิงศ์ เจริญรวย	๑๗	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕	
๑๙	นางสาวสายธาร สาตมาก	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๒๐	นายภูมิพัฒน์ สันตติพงษ์	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕	
๒๑	นายณัฐภัทร ใจบุญ	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖	
๒๒	นายณัฐวุฒิ ตรีกตรอง	๑๗	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖	
๒๓	นางสาวธีรภานต์ เจริญมี	๑๕	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๒๔	นายบุญญกร บุญณิกิจ	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๒๕	นายชลันธร เสมราช	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๒๖	นางสาวธัญญลักษณ์ มาลีบำรุง	๑๗	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๒๗	นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์	๑๕	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๒๘	นางสาวศรียพร วินัยกุล	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕	
๒๙	นายศรชัย เฉลิมพลวรรณคดี	๑๗	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖	
๓๐	นางสาวชนิสรา ยินดี	๑๕	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	
๓๑	นายศิวกร นุศรีอิน	๑๖	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖	
๓๒	นายพัทธพล จันทรหอม	๑๗	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕	
๓๓	นางสาววาสิณี เข็มวงค์	๑๕	มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔	

บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนทำงานในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๖
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อายุ	กำลังศึกษาในระดับชั้น	หมายเหตุ
๑	นางสาวมาลินี ฉายาขวลิต	๒๐	ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๓	
๒	นายพิสิษฐ์ ช่างไม้	๑๘	ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑	
๓	นายศุภกิตต์ มั่งคั่ง	๑๘	ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑	
๔	นางสาวภาณุมาศ รุ่งแสงภาณุมาศ	๑๘	ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑	
๕	นายจิรพันธุ์ เกิดมณี	๑๘	ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑	
๖	นางสาวญาณิศา ธนาภรณ์	๑๘	ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑	